

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๕๘๖๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถึงขยะเปียกฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จำนวน ๖ รอบ โดยการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ ๕ จะทวนสอบโครงการถึงขยะเปียกฯ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด โดยใช้ข้อมูลการจัดทำถึงขยะเปียกฯ จำนวน ๙ เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า ในบางพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกฯ และไม่สามารถนำครัวเรือนในเขตภัยพิบัติดังกล่าวมาพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากโครงการได้ ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากโครงการถึงขยะเปียกฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ผ่านทาง QR Code ภายในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA Waste) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
[Signature]



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th

แบบรายงานข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ส่งผลต่อจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
(ข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม 2567 - พฤศจิกายน 2567)

ที่	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ช่วงเวลาที่น้ำท่วม
1				
2				
3				
.				
.				

- หมายเหตุ: 1. รายงานเฉพาะ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
2. ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (DLA Waste)
3. ข้อมูลในเดือนที่ประสบอุทกภัยจะไม่นำมาคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการฯ

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(

)

ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์